

ที่ อบ ๘๒๕๐๑/ ๒๗๐



องค์การบริหารส่วนตำบลนาสว่าง
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๑๖๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งจดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย จดหมายข่าว

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาสว่าง ได้จัดทำ จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสว่างให้ประชาชนตลอดจนหน่วยงานต่างๆได้รับทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสว่าง จึงขอส่งจดหมายข่าวมายังท่านเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบทั่วกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพร มีทองขาว)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาสว่าง

สำนักปลัด

โทร./โทรสาร ๐๔๕-๒๕๒๙๔๓

นางสาวพัชรี คุณสมบัติ

saraban@nasuang.go.th

<https://www.nasuang.go.th>



องค์การบริหารส่วนตำบลนาสว่าง

ฉบับที่ ๘ ประจำปี เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕



นายสมพร มีทองขาว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสว่าง

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสว่าง นำโดย นายสมพร มีทองขาว นายก อบต.นาสว่างและคณะผู้บริหาร ประธานสภาองประธานสภาและ ส.อบต.นาสว่าง หัวหน้าส่วนและพนักงานอบต.นาสว่าง ร่วมชม นิทรรศการผีเสื้อและดอกไม้แห่งความรักดีเนื่องในวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ลานทุ่งศรีเมือ



12 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสว่างร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม



18 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสว่างจัดกิจกรรมโครงการถนนสายวัฒนธรรม ประจำปี 2565 โดยมี นายนคร ศิริปริชญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งผู้นำชุมชน ครู นักเรียนและประชาชนทั่วไป ร่วมกันตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ณ วัดบ้านเสาเต้า





องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง

ฉบับที่ ๙ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

วันที่ 8 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง นำโดยนาย สมพร มีทองขาว นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาส่วงได้ดำเนินการจัดโครงการถนนสายวัฒนธรรม นำสู่ศีล ทาน และการสงเคราะห์ อบต.นาส่วง ณ วัดนาห้วยแคน ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเดชอุดม นายนคร ศิริปริญญาพันธ์ มาเป็นประธานในพิธี และได้ร่วมทำบุญตักบาตรกับประชาชนตำบลนาส่วง ขออนุโมทนากับทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ



